



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหารในระดับเดียวกัน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหารในระดับเดียวกัน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๘ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

บัดนี้ ได้เสร็จสิ้นระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครฯ เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจในข้อ ๖ (๙) ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหารในระดับเดียวกัน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ดังนี้

ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
๑	นายนพกุล ปัญญาแก้ว	รองปลัดเทศบาลตำบลบัวบาน นักบริหารงานท้องถิ่น (ระดับกลาง)	เทศบาลตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	

ในการตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งในการสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพิจารณารับโอนฯข้างต้นนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัคร ว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครฯ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และจะไม่พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีที่เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกหรือจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่ง กรณีที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

  
(นายสมรรถชัย ศิริกุล)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.จ.จ.กาฬสินธุ์  
ประธานกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ